

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง ตอรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคมหาชน

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคราษฎรในรายการชื่อพรรคเป็นพรรคมหาชน เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และกรรมการบริหารพรรค โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นหัวหน้าพรรค และ นายจเด็จ อินสว่าง เป็นเลขาธิการพรรค ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ พรรคมหาชนได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ พรรคมหาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีมติดังต่อไปนี้

๑. เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค โดยให้ยกเลิกนโยบายพรรคมหาชนที่แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามหนังสือที่ รฎ(๒)/๒๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้นโยบายพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ แทน ดังนี้

นโยบายพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๗

นโยบายหลักตามปรัชญาและอุดมคติของพรรคมหาชน

พัฒนาการของสังคมไทยปัจจุบันกำลังอยู่ในสถานการณ์การปรับตัวครั้งสำคัญ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันผู้คนในสังคมได้ดำเนินชีวิตอยู่ระหว่างแบบแผนตามคุณลักษณะของไทยที่สืบทอดมากับแบบแผนของสังคมโลกาภิวัตน์ที่กำลังไหลบ่าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ด้วยแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร พรรคมหาชนตระหนักถึงสถานการณ์นี้อย่างเอาใจใส่ยิ่ง จึงวางแนวทางการพัฒนาสังคมไทยเพื่อพัฒนา

ให้ประชาชนมีความสามารถในการปรับตัวสู่สังคมแห่งความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยทุกคน มีสติปัญญา มีความเข้าใจ และมีความรอบรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ปรัชญา และอุดมคติของพระคัมภีร์เกิดขึ้นจากพื้นฐานของปรากฏการณ์ร่วมสมัย ๓ ประการคือ

ประการแรก พระคัมภีร์ยืนยันในประโยชน์สุขของผู้คนและสังคมบนพื้นฐานของเสรีภาพ ความเสมอภาค และความสมานฉันท์ของคนทุกคนในชาติ พระคัมภีร์จะไม่ใช้แนวทางประชานิยมที่ถกฉวยเอาความอ่อนแอของประชาชน มาเป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ทางการเมืองให้แก่พรรคและพวกพ้อง แต่จะมุ่งส่งเสริมศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต ให้แก่ทุกคนในชาติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมตามปรัชญาและอุดมคติแบบสวัสดิการก้าวหน้าอย่างมีเอกลักษณ์ไทยและมีความเป็นตัวของตัวเองแก่พลเมืองทุกคนในชาติ

ประการที่สอง พระคัมภีร์มุ่งขจัดการรวมศูนย์อำนาจ จะไม่ทำให้ประชาชน ผากความหวังไว้ที่ตัวนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลดังที่เป็นอยู่ พรรคจะให้ความสำคัญในการบริหารประเทศตามหลักธรรมรัฐ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นทุกพื้นที่ จะสร้างโอกาสให้พลเมืองทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีแนวทางการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจสังคมและสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละกลุ่มท้องถิ่น ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพัฒนา ร่วมมือกันยกระดับการกระจายอำนาจให้บรรลุสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาอุดมคติของการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารให้มีประสิทธิภาพสนองตอบประโยชน์สุขและความก้าวหน้าทุกคนในชาติอย่างทั่วถึง

ประการที่สาม พรรคมหาชนจะมุ่งต่อต้านคอร์รัปชันและจัดผลประโยชน์แบบแบ่ง
ทับซ้อนที่อาศัยอำนาจทางการเมืองและราชการหาประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้อง
จะผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมืองยุคโลกาภิวัตน์โดยอาศัยปรัชญาอุดมคติ ทั้งนี้เพื่อ
จกขจัดรากเหง้าของการฉ้อราษฎร์บังหลวงให้หมดสิ้นไป

อุดมคติพื้นฐานทั้ง ๓ ประการนี้ พรรคมหาชนจะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์ให้สังคมเจริญก้าวหน้าในแนวทางที่สามารถผสมผสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข่าวสาร
ของโลกยุคใหม่ ทำให้สังคมไทยพัฒนาประสิทธิภาพของทั้งรัฐตลาด และชุมชนหรือ
กลุ่มประชาสังคม อันจะนำประเทศเข้าสู่การพัฒนาที่มีความยุติธรรม เท่าเทียม
เสมอภาค บนรากฐานของความสมานฉันท์ เสรีภาพและสันติสุขที่ยั่งยืน
นโยบายด้านการเมือง

พรรคมหาชนยึดหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมที่มุ่ง
ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้
ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญอันถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มุ่งพัฒนาพลเมือง
ในสังคมไทยให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างผาสุกเท่าเทียม ยุติธรรมและสงบเรียบร้อย กิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคมหาชนดำเนินการอยู่บนพื้นฐานการเมืองที่ยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง

พรรคมหาชนมุ่งให้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการเมืองไทย
ให้ก้าวหน้า สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการฉีกกำลัง ความร่วมมือ
และความสมานฉันท์ของคนทุกคนในชาติ

พรรคมหาชนจะปกป้องสิทธิทางการเมืองของพลเมือง ในการรวมตัวเคลื่อนไหวตามแบบสังคมประชาธิปไตย จะให้ความสำคัญในข้อตกลงทางสังคมและการสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของกลุ่มชนท้องถิ่นต่างๆ กับทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งโดยไม่ทำลายเอกภาพของประเทศไทย นโยบายด้านการปกครอง

พรรคมหาชนจักมุ่งสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยอาศัยการกระจายอำนาจในทิศทางใหม่ด้วยการสร้างความร่วมมือพัฒนาประเทศสู่ท้องถิ่นต่างๆ ตามพลังการพัฒนาของท้องถิ่นที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้เอกภาพของชาติเกิดจากพลังความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจร่วมกันของคนในทุกท้องถิ่น

พรรคมหาชนจะพัฒนารูปธรรมของการกระจายอำนาจด้วยการจัดตั้งมหานครแห่งใหม่ ๔ แห่งในระยะแรก ด้วยการยกระดับจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ขึ้นเป็นมหานครอันได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และภูเก็ต เพื่อเป็นแบบแผนนำร่องในการกระจายอำนาจระบบของการปกครองแบบกระจายอำนาจในแนวทางของพรรคมหาชน พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตามแบบของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม การกระจายอำนาจตามแนวทางพรรคมหาชนจะไม่มีจุดหมายเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับรัฐหรือราชการ แต่จะเป็นการปรับโครงสร้างอำนาจใหม่ด้วยการถ่ายโอนอำนาจของระบบราชการออกไปให้กลุ่มคนในสังคมที่อยู่นอกระบบราชการทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ประชาสังคม และพลเมืองกลุ่มต่างๆ ในชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินกิจกรรมของรัฐ

เป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์และเป็นผู้เสียภาษีในขณะเดียวกัน แนวทางการกระจายอำนาจทิศทางการใหม่จะเสริมปรับความร่วมมือของคนทุกกลุ่มเป็นพลังหนุนชุมชนในแต่ละท้องถิ่นให้สามารถจัดการพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง อันเป็นหนทางการปกป้องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดและเป็นกลางทางสังคมที่ทรงประสิทธิภาพที่จะจัดอุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแบบประชาสังคมจะช่วยเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงปัญหา และแก้ปัญหาของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างถึงรากถึงโคน ก่อให้เกิดการผนึกกำลังหนุนนำให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปบนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ พลเมืองทุกคนจะได้รับการดูแลจากชุมชนและรัฐอย่างมีศักดิ์ศรี พลเมืองจะมีสถานภาพทางสังคมในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนเจ้าของประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาความมั่นคงและมั่งคั่งให้เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง นโยบายด้านการศึกษา

พรรคมหาชนกำหนดให้การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนสังคม ความใส่ใจด้านการศึกษาตามแนวนโยบายพรรคจะครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะในเรื่องโอกาสทางการศึกษาจะดำเนินการให้คนทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้นในสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม ส่วนคุณภาพการศึกษาจะดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องให้ทั้งระบบมีการพัฒนา สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต ช่วยพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่ประจักษ์ตน มีความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณภาพของการศึกษาจะต้องสูงพอที่จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีการพัฒนาสติปัญญาและแรงกายให้แต่ละคนบรรลุเป้าหมายชีวิตที่วางไว้

การศึกษาในระดับพื้นฐานต้องคำนึงถึงความสนใจและพรสวรรค์ของเด็กกับทั้งมีรูปแบบที่หลากหลายมีทิศทางการพัฒนาที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพพลเมืองทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาพื้นฐานที่อุดหนุนดูแลโดยรัฐตามรัฐธรรมนูญในระดับอาชีวจะเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ สร้างการเรียนรู้ในกระบวนการวิชาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสังคม รวมทั้งสร้างหลักประกันการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพเพียงพอให้ได้เล่าเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะเยาวชนที่เรียนดีมีความรู้ความสามารถแต่ฐานะยากจน รัฐจะต้องอุดหนุนให้ได้เรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี โอกาสทางการศึกษาเช่นนี้พรรคมหาชนถือเป็นแนวทางสำคัญในการขจัดความเหลื่อมล้ำของผู้คนในสังคมไทย

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของพรรคมหาชนจะให้ความสำคัญทั้งด้านการผลิตและการบริโภคของสังคมทั้งเพื่อนี่และในอนาคต สถาบันการศึกษาและวิชาการจะต้องพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นและกำหนดทิศทางที่ชัดเจนที่จะกระจายการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น พร้อมกันนั้นพรรคจะสนับสนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทเข้าร่วมในการพัฒนาการศึกษาในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคีให้กับการศึกษาทุกระดับ การศึกษาต้องมุ่งการกระจายอำนาจและให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาและทางวิชาการให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์พัฒนาสมรรถภาพและคุณภาพทางการศึกษาและช่วยขับเคลื่อนตัวเองให้มีมาตรฐานให้สูงทัดเทียมมาตรฐานสากล มุ่งทำให้คุณประโยชน์ทั้งหมดถูกนำมาใช้ในการพัฒนาสังคมอย่างมีเสถียรภาพ มีจินตนาการ มีความสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การศึกษาตามแนวนโยบายนี้พรรคมหาชนจะเสริมสร้างมาตรการสนับสนุนเยาวชนของชาติทุกคนให้ได้รับการศึกษาโดยเสมอภาค ทั่วถึง พอเพียง ภายใต้การอุดหนุนและดูแลจากภาครัฐ พร้อมกับปรับปรุง สวัสดิการการศึกษาทั้งระบบให้กับบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างสมฐานะและจะจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาขึ้นส่งเสริมการศึกษาของชาติให้มีพลัง และความก้าวหน้าสูงทัดเทียมอารยประเทศทั้งหลาย

นโยบายด้านสังคม

พรรคมหาชนจะส่งเสริมการพัฒนาประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ทั้งในเมืองและท้องถิ่นชนบทให้มีความเข้มแข็งมีการรวมตัวในหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มสิ่งแวดล้อม หรือกลุ่มกิจกรรมในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจในทิศทางใหม่ หนุนนำให้ความเข้มแข็งของสังคมเกิดจากการร่วมมือของคนทุกกลุ่มในชาติทั้งภาครัฐ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และกลุ่มคนในทุกท้องถิ่น ด้วยความเสมอภาคกันฯ พรรคมหาชนจะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการพัฒนาที่สอดคล้องตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และแบบแผนทางเศรษฐกิจสังคมโดยไม่ทำลายเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้พัฒนาแนวทางสวัสดิการก้าวหน้าขึ้นเพื่อแก้ไขจัดการความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม และความไม่เสมอภาคทางสังคมที่สั่งสมต่อเนื่องมายาวนานให้หมดไป ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนอันเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงมีศักยภาพสูงพอที่จะพึ่งพาตัวเองได้ พรรคจะส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกหมู่เหล่า ทุกศาสนา และชาติพันธุ์ในประเทศไทยสามารถอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุขท่ามกลางวิถึวัฒนธรรมที่เป็นตัวของตัวเอง และมีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะบนพื้นฐานการปกครองแบบรัฐธรรมนูญ พรรคมหาชนมุ่งส่งเสริมการพัฒนา
ศิลปะและประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งกีฬาและดนตรี จะสนับสนุน
ให้ปัจเจกชน ชุมชนให้ได้รับการคุ้มครองดูแลจากรัฐเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรับใช้สังคมและชุมชนอย่างสอดคล้องตามความเป็นจริงของยุค
และสนับสนุนให้ทุกกลุ่มชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อผดุงไว้ซึ่งเสรีภาพและความผาสุกร่วมกัน
นโยบายด้านเศรษฐกิจ

พรรคมหาชนมีทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างความเติบโต ความมี
เสถียรภาพ และมีการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงทุกกลุ่มคนในสังคม
แนวทางเศรษฐกิจของพรรคมหาชนจะขับเคลื่อนจากพื้นฐาน ๓ กลุ่ม คือ จากฐาน
ของรัฐ ฐานของธุรกิจเอกชน และจากฐานประชาสังคม พรรคมหาชนสนับสนุน
ส่งเสริมให้พลเมืองทุกคนสร้างความมั่งคั่งจากความขยันหมั่นเพียรและแรงบันดาลใจ
ที่มุ่งมั่นจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและนวัตกรรมเศรษฐกิจ
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ มีการกระจาย
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมเป็นธรรมต่อทุกกลุ่มและทุกท้องถิ่น

พรรคมหาชนจะมุ่งการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ในกลุ่มชุมชน
เกษตรกรรมชนบทพรรคจะสนับสนุนกลุ่มเศรษฐกิจครัวเรือนที่กระจายตัวอยู่ในภาค
เกษตรกรรมชนบทให้มีการปรับเสริมพื้นฐานการผลิตที่นำใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตของตนกับการจัดการระบบตลาดในยุคใหม่คู่กันไป
โดยสนับสนุนพัฒนาให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความเข้มแข็งมั่นคงและจะสนับสนุน

เกษตรกรที่เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้รับการคุ้มครองส่งเสริมอย่างจริงจัง กลุ่มชาวนาและชาวสวนจะได้รับการสนับสนุนทุนการผลิตจากรัฐเพื่อเสริมกระบวนการผลิตให้มีพัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่วนกิจกรรมเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นไปและกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคม พรรคมหาชนจะสนับสนุนกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ ให้ได้รับโอกาสพัฒนาอย่างเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม และวางมาตรการสร้างหลักประกันทั้งในกระบวนการผลิตและในระบบตลาด ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและการปรับตัวเชิงประสิทธิภาพสนับสนุนข้อมูลและจัดปรับการบริการการอำนวยความสะดวกจากรัฐและสมาคมวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงเท่าทันกับการปรับตัวของธุรกิจยุคใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นคงและก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มธุรกิจและทุกสาขาอาชีพ

ในด้านทักษะความสามารถในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจในทุกระดับ พรรคมหาชนจะส่งเสริมการพัฒนากำหนดใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการช่วยเชื่อมประสานกับกลุ่มเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จะเสริมสร้างนันทามติและข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้ความชำนาญการ และเงินทุนกับประเทศที่มีความก้าวหน้ามั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งหลาย และจะจัดปรับโครงสร้างกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญภายในประเทศ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจภาคการผลิตจริง กลุ่มเศรษฐกิจในตลาดเงินตลาดทุน และกลุ่มเศรษฐกิจพึ่งตนเองของชนบทให้มีความสมดุลสอดคล้องกับศักยภาพที่เป็นจริง และให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามพื้นฐานของสมรรถนะและขนาดของเศรษฐกิจแต่ละท้องถิ่นแต่ละกลุ่มการผลิตและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของประเทศที่สัมพันธ์กับประชาคมโลกยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ พรรคมหาชนจะจัดความเหลื่อมล้ำและปัญหาที่เกิดจากโอกาสทางเศรษฐกิจของพลเมืองแต่ละคนแต่ละกลุ่มในชาติให้หมดไป มุ่งจัดการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจในลักษณะแอบแฝง อุปถัมภ์ และทับซ้อน มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชาติจากสังคมบริโภคนิยมไปสู่สังคมที่มีการบริโภคอย่างมีเหตุผล ยกระดับเศรษฐกิจในสังคมไทยให้เป็นสังคมของผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์มีแนวทางที่เป็นตัวของตัวเอง เพื่อความมั่งคั่งและศักดิ์ศรีให้กับพลเมืองทุกคนในชาติ

นโยบายด้านการพัฒนาชนบท

พรรคมหาชนมุ่งพัฒนารากฐานของวัฒนธรรมชุมชนแต่ละท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่และมีสมรรถนะเชิงสถาบันในระดับชุมชนสูงพอที่จะบูรณาการภูมิปัญญาของท้องถิ่นเข้ากับความก้าวหน้าของสังคมโลก พรรคมหาชนยึดมั่นในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะนำใช้แนวทางดังกล่าวเสริมสร้างการพัฒนาให้กับเกษตรกรรายย่อยที่กระจายอยู่ในชนบททั่วไปในแผ่นดินไทย พรรคมหาชนสนับสนุนการพึ่งตนเองของชุมชน จะเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนในทุกชุมชนและทุกท้องถิ่นให้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเสถียรภาพทั้งในชุมชนและในระบบตลาด จะมุ่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พลเมืองในชนบทเพื่อพัฒนาพลังการผลิตให้ก้าวหน้า มีชีวิตชีวา มีความพอเพียงสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความยั่งยืน ขณะเดียวกันจะปลดหนี้กองทุนหมู่บ้านและปรับสร้างมิติใหม่ในเรื่องของทุน จะหนุนช่วยให้ผู้คนชนบทปลดพันธนาการจากวงจรอุบาทว์ของหนี้สิน

พรรคมหาชนจะจัดช่องว่างของเมืองและชนบทให้หมดสิ้นไปในทุกด้าน ตั้งแต่เรื่องการบริหารท้องถิ่น การได้รับบริการจากรัฐ การสาธารณสุขไปไกล ตลอดจนถึงโอกาสที่เสมอภาคในการพัฒนาประเทศโดยรวม พร้อมกับหนุนสร้างหลักประกันที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตตลอดจนดูแลคุ้มครองให้โอกาสที่จะสามารถเข้าถึงและรับผิดชอบต่อแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒน์ที่เพียงพอ จะดำเนินการปฏิรูปมาตรการกฎหมายให้ผู้คนในชนบทมีความมั่นคงในระบบตลาดเพื่อสังคมอย่างยุติธรรม จะใช้หลักสวัสดิการกำหนดหน้าจัดความเหลื่อมล้ำและทุกข์ยากของคนชนบทให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว

นโยบายต่างประเทศ

พรรคมุ่งพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกภูมิภาคของโลก ภายใต้ความสัมพันธ์แบบสร้างสรรค์ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ จะกำหนดขึ้นตามคุณสมบัติความชำนาญการของประเทศนั้น ๆ ทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคี เป้าหมายของการต่างประเทศจะมีทิศทางเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา หรือเพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาที่มีขอบเขตกว้างหรือมีความซับซ้อนสูงเกินกว่าที่ประเทศหนึ่งประเทศใดจะแก้ไขได้ ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะต้องก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความมั่นคงของชาติ พรรคจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางระหว่างสถาบันภาครัฐและเอกชนในประเทศกับนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งจะพัฒนาความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์กับองค์กรต่างประเทศที่สำคัญ เช่น องค์กรสหประชาชาติ องค์กรอนามัยโลก องค์กรการค้าโลก องค์กรของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ฯลฯ รวมทั้งจะพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นกับองค์กรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิด

สำหรับกลุ่มประเทศอินโดจีนจะให้การสนับสนุนมิตรประเทศที่ใกล้ชิดในกลุ่มอินโดจีนในด้านที่เกี่ยวกับการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาความมั่นคงร่วมกันตามจุดตั้งทางภูมิศาสตร์ จะดำเนินการทบทวนแนวทางความร่วมมือเพื่อสันติภาพกับประชาคมโลกใหม่ กำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง ปรับความสัมพันธ์กับต่างประเทศบางประเทศเสียใหม่ที่เน้นความสมานฉันท์และความร่วมมือ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เพื่อยุติปัญหาชายแดนภาคใต้ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง พรรคจะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศที่มีความชำนาญการในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาศึกษา การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสร้างความเข้มแข็งทางสังคม จนถึงความร่วมมือทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะมุ่งให้ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นเกิดประโยชน์แก่ประเทศและสังคมโดยรวมสืบไป นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในด้านการพลังงานพรรคมหาชนจะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะจะส่งเสริมให้พลเมืองในชาติเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านการพลังงานและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนามาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานทั้งในวิถีชีวิตประจำวันและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมด้านต่างๆ จะพัฒนารูปแบบที่เป็นทั้งมาตรการในการให้การศึกษาและรูปแบบของกิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือสร้างจิตสำนึกใหม่ทางสังคม จนถึงการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบอย่างเป็นจริง

ในด้านสิ่งแวดล้อมพรรคมหาชนจะมุ่งคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือในการบริหารจัดการจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในท้องถิ่นต่างๆ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนรวมตัวกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงอนุรักษ์และพัฒนา ช่วยเสริมมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์และต่อทรัพยากรทุกประเภท จะดำเนินการจัดทำแผนแม่บทกำหนดขอบเขตและมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการนำทรัพยากรเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์สากล จะสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเร่งพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรในระดับภูมิภาคและประชาคมโลกในการนำใช้ คุ้มครอง และดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ปรับเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืน จะผลักดันให้ทบวงมาตรการทางเศรษฐกิจให้มีการดูแลทรัพยากรของประเทศชาติอย่างรอบคอบ จะยึดหลักการว่าทรัพยากรเป็นสมบัติร่วมกันของประเทศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งทางสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จะดำเนินการปฏิรูประบบกฎหมาย ผลักดันให้จัดตั้งศาลผู้ชำนาญการพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับปรับโครงสร้างการผลิตให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตามหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” หรือระบบ 3P (polluters pay principle) นำมาเป็นมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือเอาใจใส่ต่อสัญญา ฉันทามติ และปฏิญญาสากลต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาคมโลกโดยเคร่งครัดทั้งนี้ ก็เพื่อธำรงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทุนของประเทศชาติและเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำรงชีพของมนุษยชาติให้ได้รับการจัดการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างถึงที่สุด

นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

พรรคมหาชนจะปรับปรุงพื้นฐานการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ที่จะดำเนินการไม่ให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวกระจุกตัวอยู่เขตใดเขตหนึ่ง หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง การพัฒนาสาธารณูปโภคจะคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ

ด้านการคมนาคมขนส่งทางบกจะปรับขยายเส้นทางหลักในชนบทให้มีถนนที่มีคุณภาพเชื่อมต่อถึงกันทุกหมู่บ้านทุกตำบล มีการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกขนาดใหญ่จากเหนือจรดใต้ ตะวันออกจรดตะวันตก เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต จะจัดสร้างรถไฟฟ้ความเร็วสูงให้ขยายครอบคลุมเส้นทางหลักทั้งเส้นทางเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของเมือง ทั้งนี้จะพิจารณาการจัดสร้างสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท จะส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมสนับสนุนการสร้างสวัสดิการในระบบการขนส่งมวลชนราคาถูก โดยเชื่อมเส้นทางคมนาคมในเขตโครงข่ายเมืองหลักและขยายตัวสู่เมืองย่อยเป็นลำดับไป

ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำจะพัฒนาความก้าวหน้าโดยรวมของระบบการพัฒนาสมุทรภาพซึ่งเป็นระบบการพัฒนาประสิทธิภาพที่ผสมผสานความก้าวหน้าภาคพื้นทะเลทุกด้านตั้งแต่การคมนาคมขนส่ง การจัดตั้งกองเรือพาณิชย์นาวีแห่งชาติจนถึงการปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างเต็มที่

ด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศ และการพัฒนาอากาศยานจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพและการบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะสนับสนุนให้มีการร่วมมือปรับปรุงการบริการและประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งทางอากาศให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง จะวางมาตรการให้การคมนาคมขนส่งทางอากาศแบบเสรีเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและความก้าวหน้าของประเทศเป็นสำคัญ

การพัฒนาสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งทั้งหมดจะบริหารจัดการให้มีการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของพลเมืองในประเทศเป็นหลัก ความก้าวหน้าของระบบสาธารณูปโภคจะถือเป็นการลงทุนที่หนุนนำให้มีการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสมรรถนะของทุกสถาบันในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความเป็นธรรมแก่สิ่งแวดล้อมและพลเมืองทุกกลุ่มในประเทศ

นโยบายด้านความมั่นคง

พรรคมหาชนมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศในระดับต่างๆ บนพื้นฐานความร่วมมือทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคี การจัดการความมั่นคงภายในประเทศ จะเน้นการพัฒนาการบริหารแบบกระจายอำนาจควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในให้บริหารจัดการงานด้านความมั่นคงบนพื้นฐานที่มีความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มคนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็สร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย แบบแผนความมั่นคงภายในแบบของพรรคมหาชนจะยึดหลักการในการสร้างสันติภาพและความสงบสุขเป็นหลัก

ในด้านการป้องกันประเทศจะมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของกองทัพด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารควบคู่ไปกับการจัดปรับโครงสร้างของกองทัพให้มีขนาดและประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสมรรถนะก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะป้องกันทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ และในขณะที่ภาวะที่บ้านเมืองสงบสุขก็จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาสังคมให้กับหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพให้เข้าร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนดำเนินงานบูรณาการสร้างสรรค์ความมั่นคงให้กับสังคมและท้องถิ่นต่างๆ ให้สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีความสุขและมีความพร้อมที่จะดูแลตนเองในภาวะที่บ้านเมืองคับขัน

แนวนโยบายโดยรวมด้านความมั่นคงของพรคมหาชนมีทิศทางเป้าหมายที่มุ่งสร้างสันติสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทย ในระดับภูมิภาค และในประชาคมโลก แนวทางสำคัญจะใช้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและร่วมมือเป็นหลัก โดยจะสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและกับต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุขที่ยั่งยืน โดยหลีกเลี่ยงการคุกคาม สงคราม และการใช้ความรุนแรงอย่างถึงที่สุด

ปรัชญา/อุดมคติและยุทธศาสตร์ตามแนวนโยบายพรคมหาชน

ปรัชญา/อุดมคติ	ยุทธศาสตร์
สวัสดิการก้าวหน้า	๑. จัดระบบการศึกษาให้คนจนได้เรียนฟรีถึงปริญญาตรี ๒. จัดปรับมาตรการสิทธิพิเศษด้านภาษีและสวัสดิการแก่ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ปรัชญา/อุดมคติ	ยุทธศาสตร์
	<p>๓. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างหลักประกันเสถียรภาพทางวิชาการแก่สถาบันการศึกษา ดำเนินการกระจายอำนาจ ยุติการผลักดันมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ</p> <p>๔. ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคเอกชน และท้องถิ่น</p> <p>๕. ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาและจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคทุกภูมิภาค</p> <p>๖. ปรับโครงสร้างการบริการสาธารณสุขเข้าสู่ระบบใหม่ โดยให้คนจนรักษาฟรีคนมีความสามารถในการจ่ายใช้ระบบประกันสุขภาพ</p> <p>๗. ปฏิรูปคุณภาพการสาธารณสุขครบวงจร</p> <p>๘. จัดเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น ๑,๒๐๐ บาทต่อเดือน</p> <p>๙. สนับสนุนเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ๕๐๐ บาทต่อเดือน</p> <p>๑๐. ปรับโครงสร้างระบบหัวคิวแรงงานให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>๑๑. จัดตั้งกองทุนแรงงานดোকเบี้ยต่ำช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้แรงงานไทยในต่างประเทศ</p>

ปรัชญา/อุดมคติ	ยุทธศาสตร์
	<p>๑๒. ปลดหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง</p> <p>๑๓. สนับสนุนทุนการผลิตภาคเกษตรกรรมในการทำนา และทำไร่ ครัวเรือนละ ๕ ไร่ๆ ละไม่เกิน ๗๐๐ บาท</p> <p>๑๔. จัดตั้งโครงการสินเชื่อจุลภาคให้กลุ่มภาคการผลิตจริง ทุกระดับ</p> <p>๑๕. ดำเนินการสร้างงานในรูปการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรรายย่อย ทุกครัวเรือน</p>
การมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ	<p>๑. จัดตั้งเมืองมหานครใหม่ ๔ แห่ง : นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ภูเก็ต</p> <p>๒. กระจาย ๓๕% รายได้รัฐสู่ท้องถิ่น</p> <p>๓. อุดหนุนงบประมาณให้องค์กรประชาชน และกลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่น</p> <p>๔. จัดตั้ง สตง. และ ปปช. ภาคประชาชน</p>
การแยกทุนออกจากประชาธิปไตยและขจัดปัญหาคอร์ปชั่น	<p>๑. ปรับแก้และเสนอกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี และเลขาธิการรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งในกระทรวงที่ดินมีธุรกิจเกี่ยวพันอยู่และวางมาตรการ</p>

ปรัชญา/อุดมคติ	ยุทธศาสตร์
	<p>ทางกฎหมายไม่ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสมาชิกในครอบครัว (อันหมายถึง บิดา มารดา บุตร ภรรยา สามี) เป็นคู่สัญญากับรัฐในการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>๒. แก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมาชิกสภา ๑ ใน ๕ สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกับรัฐมนตรี</p> <p>๓. ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญออก พรบ. เพื่อให้การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ต้องผ่านประชามติหรือความเห็นชอบจากรัฐสภา</p> <p>๔. แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มีผู้แทนพรรคการเมืองมีที่นั่งอยู่ในกรรมการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ</p>
ส่วนของเสนอจากสังคม	<p>๑. ยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการสาธารณูปโภคที่เป็นบริการสาธารณะที่รัฐพึงให้ความคุ้มครองดูแลแก่ประชาชนอันได้แก่ ไฟฟ้า ประปา</p>

ปรัชญา/อุดมคติ	ยุทธศาสตร์
	<p>๒. ทบทวนข้อตกลง FTA สร้างกลไกศึกษาติดตามประโยชน์ที่ได้รับและยุติข้อตกลงที่ประเทศเสียเปรียบ ข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะให้ความสำคัญกับข้อตกลงในลักษณะพหุภาคีให้มากขึ้น และข้อตกลงดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา</p> <p>๓. ทบทวนแนวทางความร่วมมือเพื่อสันติภาพกับประชาคมโลกใหม่ กำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง ปรับความสัมพันธ์กับต่างประเทศใหม่ที่เน้นความสมานฉันท์และความร่วมมือ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เพื่อยุติปัญหาชายแดนภาคใต้ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง</p> <p>๔. ไม่ส่งเสริม หวย บ่อน ช่อง และการพนันทุกรูปแบบ โดยมุ่งส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ</p> <p>๕. กำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศในทุกภูมิภาคของโลก</p>

๒. เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อบังคับพรคราชฎร พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗) ดังนี้

ข้อบังคับพรรคราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗)

ข้อ ๑ ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗)”

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของข้อบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ สำนักงานใหญ่พรรคมหาชน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๕๒๘ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ (๘) ของข้อบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ ของข้อบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๖ คณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคหนึ่งคน รองหัวหน้าพรรคไม่เกินเก้าคน เลขานุการพรรคหนึ่งคน รองเลขานุการพรรคไม่เกินห้าคน ทรัพย์ธุกิจพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการบริหารอื่นๆ รวมกันไม่เกินห้าสิบสี่คน

ตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และมาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ โดยให้มีการเสนอชื่อและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงและยังมิได้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการบริหารพรรคประกอบไปด้วยกรรมการบริหารเท่าที่มีอยู่จริงในขณะนั้น

หัวหน้าพรรคแจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่ดำเนินกิจการของพรรคและรับผิดชอบต่อสมาชิก”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๒ (๓) ของข้อบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๓๒ (๓) รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค พร้อมทั้งจัดให้มีการทำบัญชีตามข้อบังคับพรรคข้อ ๖๐ รวมทั้งเห็นชอบโครงการและแผนงานเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปีถัดไปภายในเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๕ (๖) ของข้อบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๓๕ (๖) จัดทำโครงการและแผนงานเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๑ ของข้อบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๔๑ สำนักงานใหญ่พรรค ให้มี

(๑) ผู้อำนวยการพรรค ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปในสำนักงานใหญ่พรรคจะมีรองผู้อำนวยการพรรคหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการพรรคด้วยก็ได้

(๒) นายทะเบียนพรรค ทำหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนพรรคทั้งที่สำนักงานใหญ่พรรคและสำนักงานสาขาพรรค จะมีรองนายทะเบียนพรรคหรือผู้ช่วยนายทะเบียนพรรคด้วยก็ได้

(๓) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ทำหน้าที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนจะมีรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนด้วยก็ได้

(๔) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายจะมีรองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมายด้วยก็ได้

บุคคลตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๖ ของข้อบังคับพรรคมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๕๖ การสรรหาหรือคัดเลือกสมาชิก เพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย

(๑) วิธีการสรรหา หรือคัดเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

(๒) ต้องมีการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม (๑)

(๓) รายละเอียดอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑

ในการนี้คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่สรรหาหรือคัดเลือกสมาชิกที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้วส่งผลการพิจารณาดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบต่อไป

นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคมาชนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามนัยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง